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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  นาฬิกา 

เนื่องจากนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   
ไปราชการต่างประเทศ  เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามแล้ว  นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม   
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 
ชิงแชมป์โลก  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา  (นายชุมพล  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเจือ  ราชสีห์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสงขลา  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การครอบครองสารกัมมันตรังสีท่ีจังหวัดสงขลา  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง 
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวัชระ  เพชรทอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานด้าน 
ความม่ันคงของประเทศ  ถาม  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

(สําเนา)



 - ๒ -

 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การพัฒนาหนองหาร  จังหวัดสกลนคร  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการดูแลเด็กท่ีกระทําความผิด
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดจันทบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง
โครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ ท่ีประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
การติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
 เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม   
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อนการลงมติในข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการฯ  ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป   
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๗  นาฬิกา 
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